

# Vinh danh 19 tác phẩm xuất sắc đoạt giải báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển"

15:45 15/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 14/12, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng tổ chức trao giải báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển" lần thứ V với chủ đề: "Hải Phòng - thành phố văn minh, hiện đại". Lần đầu tham dự với tác phẩm "Khu kinh tế ven biển phía Nam - động lực để Hải Phòng bứt phá" của tác giả Trọng Hồng, Tạp chí Người Làm Báo đoạt giải Khuyến khích.**



*19 tác giải, tác phẩm đoạt giải báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển" lần thứ V.*

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông thành phố Hải Phòng cho biết: Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 169 tác phẩm tham gia giải báo chí, trong đó báo, tạp chí in: 41 tác phẩm; báo, tạp chí điện tử: 100 tác phẩm; báo nói: 13 tác phẩm; báo hình: 15 tác phẩm với 28 cơ quan báo chí, trong đó 26 cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, 02 cơ quan báo chí của thành phố. Phần lớn là các cơ quan báo chí uy tín, có lượng bạn đọc lớn trong nước và quốc tế.

Các tác phẩm báo chí dự Giải năm nay có sự thể hiện tốt về chất lượng, thể loại, hình thức đa dạng, phong phú, nội dung bám sát với chủ đề của giải "Hải Phòng - thành phố văn minh, hiện

đại". Nhiều tác phẩm với được đầu tư bài bản, công phu, kỹ lưỡng về nội dung và hình thức trình bày, lựa chọn, phân tích, đánh giá sâu sắc kết quả đạt được về lĩnh vực thu hút đầu tư, giao thông, quy hoạch đô thị, nông thôn mới, chuyển đổi số, du lịch, an sinh xã hội...đã nêu bật những đổi mới, vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế, tầm vóc của Hải Phòng

Nhiều tác phẩm có tính phát hiện, phản biện sâu, thể hiện sự dẫn thân của tác giả, khi đăng, phát đã có hiệu quả truyền thông lớn, có tầm ảnh hưởng xã hội và mang lại hiệu quả xã hội tích cực. Ban Giám khảo đã lựa chọn 19 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C, 10 giải Khuyến khích.

Trong đó, tác phẩm "*Khu kinh tế ven biển phía Nam - động lực để Hải Phòng bứt phá*" của tác giả: Trọng Hồng, Tạp chí Người Làm Báo đoạt giải Khuyến khích, 02 giải A thuộc về tác phẩm: "*Khát vọng vươn lên trên đất Cảng*" của tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Lại Tùng Lâm, Bành Quốc Khánh, Đoàn Trọng - Trung tâm Phim tài liệu, Đài Truyền hình Việt Nam và tác phẩm "*Hải Phòng với chính sách phát triển nhà ở xã hội*" của tác giả: Ngọc Bích, Đỗ Phương, Xuân Huy, Thanh Giang - Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/giai-bao-chi-%E2%80%9Cvi-mot-hai-phong-phat-trien%E2%80%9D-tap-chi-nguoi-lam-bao-duoc-vinh-danh>